



# SÀI GÒN

## NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN

Nguyễn Đình Toàn

Slow Rock


Sài Gòn ơi! Ta mắt người như người đi mỗi  
 ..ch! Ta mắt người như người đi mỗi

tên, như dòng sông nước cuộn quanh nguồn, như người đi cách một xa  
 tên, một tầng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối

Ông, ta như thỏm em có nhớ không? Sài Gòn  
 tìm, rồi Tinh bảo: như đi sống thêm.. Sài Gòn

ai! Đầu những ngày khi thành phố rộn vang, trong niềm vui tiếng hát của  
 rồi Tôi mắt người như người đã mất lời, như trường xa, mắt tuổi thiên

chân, sáng đời sao thắm von sắc mắt. Nay còn ai đâu! Ai ra  
 thân, hy vọng cơ hay nắng lên gần. Nay còn gì đâu! Ai ra



đi đi nơi hàng me già. Thu công viên học vừng sáng  
đi đi nơi hàng me già. Nơi quê hương muốn người chú

đá. Thôi hết rồi nắng ước xa xôi theo giông đá  
ngóng. Ta tiếc thời đầu yên xa sau thời giờ còn

trời Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khước là  
đầu Sài Gòn ơi! Ta mắt người như người đã mắt

đi tay cầm tay nói nhớ câu gì, đâu bụi baa quán nhạc đêm  
tên như hàng cây lá đỏ trong tim, một trời sao sáng như đầu

về đầu rộn ràng giọng hát Thái Thanh. Sài Gòn  
kiến đang ngấm ngào trên một lừng im... Sài Gòn

đi Thôi hết rồi những ngày tháng bên nhau, đầu Phan Đăng với ảnh cũ  
đi là một người như người đã mắt tên, như một hóa đá lạnh hương

Sài Gòn...  
nguyên như một dấu in hồ đất liền. Còn gì dấu?

FINE

# Sheet Sài Gòn niềm nhớ không tên, file .PDF

"Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Sài Gòn niềm nhớ không tên của tác giả Nguyễn Đình Toàn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Sài Gòn niềm nhớ không tên
- Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4965-sai-gon-niem-nho-khong-ten>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)